



# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ(กรอบบ่าย) ฉบับประจำวันที 26 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 หน้า 15 มูลค่าข่าว 150,576.-

ส่วนวิกิคอมมอนส์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## กรมเห็นชอบตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาแล้ว

### ● ทบรวม “วท.-สกอ.-สกว.-วช.” มีรูปแบบปรับโครงสร้าง ● มีผลไม่เกิน 2 เดือน

ดร.ศุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผย หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม เพื่อจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสาระสำคัญ คือ การจัดตั้งกระทรวงใหม่เพื่อนำไปสู่การปฏิรูป ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ 1.การปฏิรูปการบริหารราชการ เพื่อให้มีการบูรณาการ การทำงานในด้านวิจัยและการสร้างบุคลากรร่วมกัน 2.การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อ ช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และ 3.ปฏิรูป ระบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ที่สำคัญและสามารถทำการ

วิจัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงใหม่ที่จะเกิดขึ้น จะเป็นการรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เข้าไว้ในกระทรวง เดียวกัน เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางด้านการวิจัย และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการระดับชาติ หรือซูเปอร์บอร์ด ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการวิจัยและการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ ที่ 21 นี้เป็นรูปธรรมของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่

รมว.วท.กล่าวต่อว่าหลังจากนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะถูกเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อดำเนินการออกเป็นกฎหมายต่อไป คาดว่าจะจัดตั้ง กระทรวงใหม่ได้ภายใน 1-2 เดือนนั้นนอกจากนั้นแล้ว จะมีพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกระทรวง ใหม่ใหม่อีก 3-4 ฉบับคือ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษาและร่าง พ.ร.บ. การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อให้มีการจัดการ โครงสร้างภายในและการดำเนินงานของหน่วยงาน ต่างๆ โดยนายกรัฐมนตรีมอบให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่างพิมพ์เขียว สำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน การดำเนินงานและการเปลี่ยนผ่านไปสู่เป้าหมาย

ด้าน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ กล่าวว่า ครม.หารือกันมากว่าสิ่งสำคัญ ของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ไม่ใช่การนำหน่วยงาน ต่างๆมารวมกันเท่านั้นและเป็นกระทรวง แต่เป็น ตัวอย่างของการทำงานร่วมกัน.